



ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว ๕๐๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การดำเนินการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ด้วยระบบ TEPE Online

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว ๒๖๒ -ว ๒๖๔
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แนวปฏิบัติการทดสอบประเมินครูวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ด้วยระบบ TEPE Online
๒.บัญชีรายชื่อ ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็น Admin

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการทดสอบ
ประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ -
มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ด้วยระบบ TEPE Online ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขต สํารวจและส่งรายชื่อข้าราชการครูที่จะเข้าทดสอบประเมิน และสถานศึกษาที่จะใช้เป็น
สนามสอบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอมอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ
ทดสอบและให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ว่าการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นที่ตั้งของสนามสอบ
เป็นผู้ดำเนินการดำเนินการสอบ ให้มีหน้าที่เป็น หน่วยดำเนินการทดสอบและดำเนินการทดสอบ
ข้าราชการครูในสังกัด และครูต่างสังกัด เช่น ครูของสำนักงานเขตพื้นที่อื่น ครูโรงเรียนเอกชนของสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ
ครูต่างสังกัดอื่น ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบในสำนักงานเขตพื้นที่ที่สังกัดและให้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ว่าการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/รอง, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดส่งครูเข้ารับการทดสอบเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการดำเนินการด้วย

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นที่ตั้งของสนามสอบจัดส่งรายชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่
Admin ดังนี้ (๑) ผู้บริหารจัดการการสอบ จำนวน ๑ คนและ (๒) ผู้ใช้ข้อมูล จำนวน ๑ คน ให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะได้เป็นผู้กำหนดสิทธิ์ให้ทำหน้าที่เป็น Admin

๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ จัดส่งรายชื่อครูในสังกัดและครูต่างสังกัดที่มีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ
ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยดำเนินการสอบ โดยให้ใช้รายชื่อที่ได้ยืนยันไว้กับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อมูล ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ครูโรงเรียนเอกชน ครูสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดให้แจ้งความประสงค์ที่จะเข้ารับการทดสอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น

/๒.๒ ให้สำนักงาน....

๒.๒ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งครูเข้ารับการทดสอบจัดส่งรายชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่ Admin เป็นผู้ใช้ข้อมูล จำนวน ๑ คน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้เป็นผู้กำหนดสิทธิ์ให้ทำหน้าที่ สำหรับ Admin เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าสอบให้จัดส่งรายชื่อให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยดำเนินการสอบ จำนวน ๑ คน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นที่ตั้งของสนามสอบและเป็นผู้อำนวยการการดำเนินการสอบจะได้เป็นผู้กำหนดสิทธิ์ให้ทำหน้าที่

ทั้งนี้ผู้ทำหน้าที่เป็น Admin ทุกระดับและผู้เข้าสอบจะต้องลงทะเบียนในระบบ TEPE Online มิฉะนั้น จะไม่สามารถเข้าใช้ระบบการทดสอบได้ โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนวปฏิบัติการทดสอบประเมินข้าราชการครูวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ด้วยระบบ TEPE Online

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
รองเลขาธิการ ศึกษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๓